

**KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ĐẢNG 15/10**

**Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ phong trào thi đua “Dân vận khéo”**

**NGUYỄN VĂN GIANG**

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy

Thời gian qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng dân cư, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay theo hướng gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở từng địa phương, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả; tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nhất là những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở; đồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 1.337 mô hình “Dân vận khéo” tiêu biểu. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế đã xây dựng được nhiều mô hình vận động nhân dân tham gia sản xuất, kinh doanh giỏi, làm giàu chính đáng; tập trung vào các lĩnh vực mới, vận động nhân dân áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh

nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao.

Trong công tác giải phóng mặt bằng, phong trào thi đua “Dân vận khéo” hướng trọng tâm vào xây dựng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tuyên truyền về vai trò, ý nghĩa quan trọng, cấp thiết của công tác giải phóng mặt bằng đối với thu hút đầu tư, hiệu quả của các dự án đối với việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đời sống, sản xuất, kinh doanh của nhân dân trong vùng dự án. Phát huy những cách làm hay, sáng tạo trong công tác vận động, thuyết phục nhân dân tự nguyện hiến đất, hiến tài sản, bàn giao mặt bằng trước thời hạn để triển khai thực hiện dự án; góp phần tháo gỡ những điểm nghẽn trong giải phóng mặt bằng.

Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tập trung vào nội dung vận động nhân dân tham gia thực hiện hương ước, quy ước, giữ gìn bản sắc văn hóa; xây dựng mô hình “Xã, thôn, làng, dòng họ, gia đình văn hóa”, xây dựng nếp sống văn minh; tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, xã hội, từ

thiện; xây dựng xã hội học tập, đồng họ hiếu học...

Các mô hình “Dân vận khéo” trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh tập trung huy động sức mạnh toàn dân, phát huy vai trò của nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân; đối thoại, hòa giải những vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở; từng bước đẩy lùi tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự. Các mô hình tự quản, các tổ hòa giải ở cơ sở được nhân rộng và phát huy hiệu quả thiết thực, đặc biệt là các tổ tự quản về an toàn giao thông, an ninh trật tự.

Trên lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Các mô hình “Dân vận khéo” gắn với việc đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức; tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, góp

phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã tác động đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; tạo ra động lực quan trọng thúc đẩy việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; góp phần quan trọng củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” còn bộc lộ một số hạn chế, nhất là về phương pháp tổ chức thực hiện; nhận thức của một số cấp ủy, chính quyền và cán bộ, đảng viên về phong trào thi đua “Dân vận khéo” chưa đầy đủ, sâu sắc. Việc triển khai tổ chức thực hiện phong trào thi đua ở một số nơi còn mang tính hình thức, dàn trải, thiếu chiều sâu và tính bền vững. Việc tuyên truyền, nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở một số địa phương, đơn vị còn hạn chế.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” góp phần



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy khảo sát mô hình camera giám sát an ninh tại xã An Ninh (Tiền Hải).

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Cần xác định phong trào thi đua “Dân vận khéo” là nội dung quan trọng trong công tác vận động quần chúng, là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, góp phần huy động sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của các tổ chức trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên, nhân dân về công tác dân vận của Đảng nói chung, phong trào thi đua “Dân vận khéo” nói riêng, để phong trào trở thành việc làm thường xuyên, cần thiết trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, lan tỏa rộng rãi, được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng thực hiện. Cần triển khai đồng bộ phong trào

thi đua “Dân vận khéo” với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, gắn với tiếp tục đổi mới công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, nắm bắt tình hình nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh và những bức xúc của nhân dân ngay từ cơ sở. Bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và căn cứ nhiệm vụ, đặc điểm cụ thể của từng địa phương, đơn vị, cần lựa chọn những lĩnh vực phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, nhất là những khâu yếu, việc khó, cần khuyến khích, những lĩnh vực mới và những vấn đề đồng đảng nhân dân quan tâm để lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng mô hình. Tiếp tục đổi mới công tác đánh giá, phân loại mô hình, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, có tiêu chí xây dựng, đánh giá mô hình “Dân vận khéo”. Làm tốt công tác tuyên truyền và nhân ra diện rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trên các lĩnh vực; phấn đấu

đến năm 2025 có 5 mô hình “Dân vận khéo” trở lên được nhân rộng trong toàn tỉnh, 5 mô hình “Dân vận khéo” trở lên được nhân rộng ở mỗi huyện, thành phố; hàng năm, mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng, duy trì hiệu quả và nhân rộng ít nhất 2 mô hình “Dân vận khéo”. Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo”, bảo đảm khách quan, thực chất, hiệu quả không hết các tiêu chí hướng dẫn, thiếu chiều sâu, thiếu tính bền vững. Kịp thời biểu dương, khen thưởng các mô hình, điển hình tiêu biểu. Định kỳ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, đưa phong trào thi đua “Dân vận khéo” hoạt động nền nếp, hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

**Đ**ược khởi xướng từ năm 2014, đến nay phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tiếp tục được xem là trách nhiệm chính trị, tình cảm của thanh niên với Tổ quốc, nhân dân; cố vũ, bồi đắp lòng yêu nước trong thanh niên; giúp thanh niên thể hiện tình yêu Tổ quốc, cống hiến xây dựng quê hương, đất nước bằng những việc làm thiết thực.

Công trình thanh niên sửa chữa nhà ở cho mẹ con bà Phạm Thị Thanh Hải, thôn Bồng Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) do Đoàn Thanh niên - Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) xã vận động các nguồn lực để thực hiện với kinh phí 33 triệu đồng. Phần khởi được ở trong ngôi nhà không còn dột mỗi khi mưa lớn, bà Hải cho biết: Chồng tôi mất đã lâu, con gái tôi bị bệnh thần kinh, bao năm chữa chạy không khỏi, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào tôi. Tôi tuổi cũng đã cao, lo tiền chữa bệnh cho cháu hàng tháng nữa nên nhiều khi rất túng thiếu. Có thanh niên xã hỗ trợ gạo hàng tháng và vận động được tiền sửa nhà cho mẹ con tôi nên tôi rất cảm động và chân thành cảm ơn.

**Nhân lên tình yêu Tổ quốc**



Bà Phạm Thị Thanh Hải (người thứ tư từ phải sang), thôn Bồng Tiên, xã Vũ Tiến (Vũ Thư) tiếp nhận kinh phí hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

2019 - 2024, các cấp hội đã tổ chức 17 đợt khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho hơn 4.500 người, tầm soát ung thư gan mật miễn phí cho 2.500 người, tặng gần 6.000 suất quà trị giá gần 2 tỷ đồng cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn; đã có hơn 7.000 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 3.000 đơn vị máu. Tổ chức hội các cấp đã tổ chức trên 1.800 hoạt động giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc thu hút hàng chục nghìn đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia; tổ chức tuyên dương hơn 1.000 thanh niên tiêu biểu trên các lĩnh vực; chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ 590 thanh thiếu niên chậm tiến.

Hướng ứng phong trào “Tuổi trẻ Thái Bình chung tay xây dựng nông thôn mới”, hơn 2 năm qua, tuổi trẻ toàn tỉnh đã triển khai thực hiện 4 công trình thanh niên cấp tỉnh, 52 công trình thanh niên cấp huyện, 700 công trình, phần việc thanh

niên cấp xã tham gia xây dựng nông thôn mới với tổng trị giá gần 5,2 tỷ đồng. Các chương trình: Ngày chủ nhật xanh, ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật đỏ, ngày hội hiến máu tình nguyện, ngày hội thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác... đã trở thành hoạt động thường xuyên, tạo sức lan tỏa và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia.

Phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” như ngọn lửa thắp lên lối sống nhân văn, nghĩa tình của thế hệ trẻ. Điều này được thể hiện rõ nét qua tình thần trách nhiệm, sẻ chia của thanh niên khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Đã có không ít thanh niên sẵn sàng hòa mình hỗ trợ các bếp ăn, di chợ giúp dân, vận chuyển nhu yếu phẩm đến các khu cách ly, phong tỏa... Đây cũng chính là minh chứng cho tình yêu Tổ quốc từ những việc làm cụ thể của tuổi trẻ Thái Bình.

Với phương châm sống có ích, có lý tưởng, thanh niên

đã ra sức thi đua học tập, rèn luyện, làm theo lời Bác. Đó là những công việc, viên chức, trí thức trẻ năng nổ, sáng tạo, thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến nâng cao hiệu quả công việc; là những thanh niên nông thôn dù xuất phát điểm là hai bàn tay trắng vẫn phấn đấu vươn lên trong khởi nghiệp, lập nghiệp với nhiều mô hình phát triển kinh tế hiệu quả; là những thanh niên đang ngồi trên ghế nhà trường luôn cháy bỏng khát khao chinh phục tương lai. Và còn có những thanh niên đã vượt qua nghịch cảnh vươn lên trong cuộc sống; những bạn trẻ hàng hải lên đường nhập ngũ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đi đầu trong sáng tạo, khởi nghiệp với nhiều ý tưởng, sáng kiến, mô hình mới...

Bằng những hành động thực tế, thanh niên Thái Bình đã góp phần đưa phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” đi vào chiều sâu, tạo động lực thi đua xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

**KHUAN PHƯƠNG**

**HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TIỀN HẢI  
Hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế**

Thời gian qua, phong trào “Cựu chiến binh thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp hội cựu chiến binh (CCB) huyện Tiền Hải triển khai sâu rộng và đạt kết quả tích cực. Số hội viên khá, giàu ngày càng tăng, số hội viên nghèo giảm dần.

Hội cựu chiến binh huyện Tiên Hải, xã Đông Cơ là một trong những điển hình làm kinh tế giỏi của xã. Ông hiện nuôi 10 con bò, gần 3.000 con gà và nuôi cá truyền thống. CCB Vũ Ngọc Huyền chia sẻ: Hướng ứng phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, sau khi xuất ngũ trở về tôi đã vay vốn tín chấp đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi tổng hợp. Được tham gia lớp tập huấn nên tôi có thêm kiến thức, kỹ thuật, chăn nuôi đúng quy trình và đã thành công. Mô hình của gia đình sau khi thử chi phí thu về gần 300 triệu đồng/năm, góp phần cải thiện đời sống, nuôi con ăn học.

Với bản chất cần cù, chịu khổ, CCB Nguyễn Quốc Việt, thôn Trung Lang, xã Nam Hải mở cơ sở sản xuất đồ gỗ, dạy thanh CCB hoàn cảnh khó khăn có việc làm. CCB Nguyễn Quốc Việt cho biết: Đây là cách tốt làm để hướng ứng phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Hiện nay, tôi tạo việc làm cho 10 lao động, các chế độ được bảo đảm nên mọi người yên tâm gắn bó với cơ sở, làm ra các sản phẩm có chất lượng. Các mặt hàng được tiêu thụ ở trong và ngoài tỉnh mang lại thu nhập cho gia đình 500 - 600 triệu đồng/năm. Tôi luôn dành một phần lợi nhuận thu được tham gia các hoạt động xã hội địa phương, làm công tác an sinh xã hội.



Cơ sở sản xuất đồ gỗ của cựu chiến binh Nguyễn Quốc Việt (áo trắng), thôn Trung Lang, xã Nam Hải tạo việc làm cho 10 lao động địa phương.

tịch Hội CCB huyện Tiên Hải cho biết: Các cấp hội CCB trong huyện thường xuyên kiểm tra, đánh giá thực trạng đời sống hội viên, đồng thời phát động sâu rộng phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”; đồng thời, xây dựng tiêu chí phấn đấu ở mỗi đơn vị cơ sở, chi hội, gia đình hội viên; tạo điều kiện để hội viên được gặp gỡ, giao lưu, học tập kinh nghiệm sản xuất, hợp tác với các doanh nghiệp, tổ hợp tác... để tìm đầu ra cho sản phẩm. Hàng năm, các cấp hội CCB từ huyện tới cơ sở tổ chức cho hơn 4.000 hội viên tham gia các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, về vay vốn chính sách và bồi dưỡng kiến thức làm kinh tế.

Để giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn, các cấp hội tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những chương trình tín dụng ưu đãi cho vay hộ nghèo, đối tượng chính sách và học sinh, sinh viên đến cán bộ, hội viên; tích cực tham gia với chính quyền, các đoàn thể rà soát đối tượng hộ nghèo, đối

tượng chính sách có đủ điều kiện vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong 5 năm 2017 - 2022, các cấp hội CCB trong huyện đứng ra tín chấp với các ngân hàng trên 83,8 tỷ đồng cho hơn 2.700 hộ hội viên vay phát triển sản xuất; phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nguồn vốn vay ở cơ sở, đơn đốc các hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích. Vì vậy, chất lượng nguồn vốn vay luôn được bảo đảm, không có nợ quá hạn.

Được hỗ trợ về khoa học kỹ thuật, cho vay vốn và có kinh nghiệm sản xuất, nhiều hội viên đã tận dụng tiềm năng, lợi thế về đất đai đầu tư xây dựng các mô hình phát triển kinh tế mang lại hiệu quả cao. Toàn huyện hiện có 2 công ty, doanh nghiệp, 26 trang trại, 240 gia trại do CCB làm chủ, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động. Đời sống của hội viên nhờ vậy không ngừng được cải thiện và nâng lên. 5 năm qua, tỷ lệ hội viên nghèo toàn hội giảm từ 0,81% xuống còn 0,23%, 19 cơ sở hội không có hội viên nghèo.

**TIẾN DAT**